

CEYE - หุ้นดี อย่างน้อยต้องมี(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

เอาจริง ๆ เราคงลืมกันไปแล้วกระมังว่า การซื้อหุ้นของบริษัทใด ๆ ในสมัยก่อนนั้น เขาซื้อกันเพื่ออะไร ทำไมถึงคิดอยากซื้อหุ้น อยากได้หุ้นของบริษัทนั้นบริษัทนี้มาเก็บไว้ ซึ่งจะไปแล้ว ความต้องการซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆ ในวัตถุประสงค์ที่ว่านั้น อาจจะมีมาก่อนที่จะมีตลาดที่เป็นสถานที่กลางในการซื้อขายหุ้นเหมือนปัจจุบันเสียอีกนะ ก็ลอง ๆ ไปหาประวัติในอดีตอ่าน ๆ ก็ก็แล้วกัน จะบรรยายกันในที่นี้ ก็จะไม่มากความเปล่า ๆ... และท่านก็จะทราบเองแหละว่า ที่จั่วหัวมาวันนี้ หุ้นดีต้องมีอะไร เดี่ยววันหน้า ค่อยมาเฉลยแบบที่ผลอกก็แล้วกันนะ.... มาที่ตลาด หรือ SET Index กันซะหน่อย เดี่ยวจะตามกันไม่ทัน แต่ก็อย่างว่าแหละครับ เหนือเมฆก็กล่าว ๆ ไป ส่วนใครจะเอาไปเป็นกลยุทธ์แบบไหน ก็ตามถนัด ถ้าจะถามว่า ถ้าจะถือยาว ๆ เพื่อรอการขึ้นในคลื่น 5 แม้ว่า คลื่น 4 อาจจะไม่จบจริง ๆ นั้น ก็ถือว่าทำได้นะ แล้วอย่างที่ว่าเหนือเมฆกล่าวว่า จากการเด็งขึ้นมาจากระดับ 1520 +/- นั้น ต้องรอการยืนยันว่าจะใช่ คลื่น 5 หรือไม่นั้น ให้ให้การบ้านไปคิด แล้วก็เฉลยมาหน่อย ๆ แล้วว่า ถ้าหากไม่ผ่าน 1630 ไปให้ได้ ก็ยังไม่ยืนยันอะไรกัน จะเอาขึ้น 100 จุดเลยหรือ ถึงจะยืนยันได้ ก็ต้องอย่างนั้นแหละครับ ตามหลักของการนับคลื่นแล้ว เขาจะไม่นับฟองคลื่น เขาจะนับกันที่คลื่นหลัก ๆ ใหญ่ ๆ หน่อย... นั้นแปลว่า ที่เหนือเมฆได้เอ่ยกลยุทธ์ไปว่า แล้วอย่างนั้น การขึ้นมา แล้วยังไม่ยืนยันการขึ้นเป็นคลื่น 5 จะขายออกไปก่อนได้ไหมละ ก็บอกว่า ได้เลย แล้วออกมาดูจังหวะกันอีกที... ซึ่งถ้าถึงตรงนี้ ก็อาจจะได้รอซื้อต่ำ ๆ กันอีกรอบก็ได้ ไม่น่า 1520 อาจมาอีกที

ดูตามเกม...

ระยะนี้ ก็อาจจะเป็นเกมของหุ้นเล็ก ๆ หุ้นกลาง ๆ เหมือนอย่างที่เคยกล่าวไว้ หุ้นใหญ่ ๆ ก็อาจจะแกว่ง ๆ ผันผวนหน่อย หรือ รวม ๆ แล้ว จะเล่นทางลงเสียมากกว่า ตลาดถึงได้เซ็ง ลงมา

- แนวรับ : ... 5.60-5.40 ยังน่าเก็บ หลุด 5.30 ไม่สวย
- เป้าหมาย : ... 6.20-6.40 ผ่านพื้นที่นี้ได้ ก็ลุ้น 7.8-8.0

Price Chart...(CEYE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CEYE... การแกว่งตัว เหมือนจะมีกรอบให้ได้เล่น ซึ่งนั่นแปลว่า หากขึ้นไประดับพื้นที่ 6.2-6.4 ก็อาจจะชิงจังหวะ ขายออกไปก่อน แล้วค่อยดูใหม่ก็ได้ แต่นั่น หากยืน 6.40 ได้มันคง ก็อาจจะต้องซื้อคืนทันที เพราะแนวโน้มการขึ้นต่อจากนี้ หากยิ่งขึ้น ก็อาจจะยังมีแนวโน้มในระยะกลาง ๆ ที่น่าสนใจ เครื่องมือที่อ่านแนวโน้มจะส่งสัญญาณในเชิงบวกตามมาด้วย แต่ถ้าจะไม่ผ่าน 6.2-6.4 ไม่ได้จริง ๆ การย่อลง ก็อาจจะไม่ลงถึงระดับแนวรับหลักของกรอบการแกว่งตัวก็ได้นะ หรือ ไม่จำเป็นจะต้องลงมาที่ระดับ 4 ต้นๆ อีกก็ได้ อาจจะลงมาแค่ เส้น 3 เซียน ของเราที่เคยใช้อ่านแนวโน้มระยะกลาง ๆ ขึ้นไปนั่นเอง ก็กำหนดกลยุทธ์กันตามถนัดนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีไอ เคีย ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน